

โพลให้กำลังใจ 'ปุ-กลาไหม่'

ป้ายพริบอีสาน รับนายกฯหญิง

ยิ่งลักษณ์นำกรม.ตรวจงาน
อีสานวันนี้ ป้ายพริบต้อนรับ
ตัวบุรีรัมย์ □ อ่านต่อหน้า 9

● ปุ-กลาไหม่ □ ต่อจากหน้า 1

มหาสารคาม กลุ่มสตรีเตรียมผ้าไหมลาย นพเก้ามอบให้ช่วยคืนถิ่นห่างสุดลาดโลก เผย โปรแกรมลุยดูงาน 2 จังหวัดเดินหน้ายุทธ ศาสตร์รัฐบาล 'ก.เกษตรฯ-อ.ย.' ประสานเสียง ชันผลตรวจสอบข้าวไทยไร้สารปนเปื้อน มั่นใจทุกถุงปลอดภัย กระบวนการบรรจุทันสมัย ปชป.ปูดลายเซ็นหญิงจีนซื้อข้าวในโกดัง รัฐบาล เปิดเวทีจะรัฐบาลโรครุมเร้า ถิ่นออก พ.ร.ก.ล้างผิดเมื่อไหร่เรื่องถึงศาล รธน.แน่ มาร์กเดือนแม้ระวังถูกหลอกมาติดคุก เทือก เขียวร้อนเป็นผีไม่มีศาล นพคณนายใหญ่ ยกเลิกเบิร์ชเคย์มาเก่า-ฮ่องกง ไม่เกี่ยวปมคณิ จาว หวันส.ส.-รมต.แห่ร่วมเป่าเค้ก ขออยู่ ส่วนตัวเงิบๆ ให้รัฐบาลเดินหน้าลุยงาน นาย กฯ ควบกลาไหม่ครองแชมป์ประชาชนอยาก ให้กำลังใจมากที่สุด

บุรีรัมย์ขึ้นป้ายพริบรับนายกฯ

วันที่ 13 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ก่อนการทัวร์นกขมิ้นของคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค.นี้ว่า หลายหน่วยงาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นป้ายคัดเอาต์ขนาดใหญ่

▶ **ปลอดภัย** - นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ โชว์กิน ข้าวยืนยันความปลอดภัย ระหว่างตรวจขึ้น ตอนการผลิต-บรรจุ ข้าวสารตราฉัตร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบได้มาตรฐานไม่มี สารพิษ เมื่อ 13 ก.ค.

ตามหมู่บ้านและริมถนนสายต่างๆ เพื่อ ต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาไหม่ พร้อมคณะรัฐมนตรีซึ่งมี กำหนดการเดินทางลงพื้นที่ติดตามโครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.นางรอง อ.ลำปลายมาศ และ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ ขณะที่ กลุ่มสตรีบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมของ จังหวัดและเป็น 1 ใน 4 จุดที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม จัดเตรียมผ้าไหมเชิง แดง "ลายนพเก้า" ที่มีความหมายถึงความ เจริญก้าวหน้าซึ่งชาวบ้านถักทอเองมอบเป็น ของที่ระลึกให้นายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้กลุ่ม สตรีจะเสนอให้นายกฯ ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของบ้านหัว สะพานที่ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานภาค รัฐให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวติดต่อกันมา

5 ปีซ้อน นำไปวางจำหน่ายตามห้างสรรพ สินค้าหรือส่งออกยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นความ ใฝ่ฝันของกลุ่มสตรีที่ต้องการให้ผ้าไหมก้าวสู่ สากล

ผู้ว่าฯคาดปชช.แห่ต้อนรับทุกจุด

วันเดียวกัน นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมการจัดสถานที่ทั้ง 4 จุด เตรียมรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ โดยจุด แรกจะเดินทางไปทัศนัยนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ้ม ทอง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 20 ทุน ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านลิ้มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง ก่อนเดินทางไปบ้านโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง เพื่อเปิดโครงการบัตดินเชื้อเกษตรกร เข้มชมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดินทางไปบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง เพื่อติดตามผลการดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตไหม และพบปะสมาชิก กองทุนพัฒนาสตรี และจุดสุดท้ายที่อบต.โคก ลาง อ.ลำปลายมาศ รับฟังการบรรยายสรุป โครงการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนและ กลุ่มมวลชนที่จะมาร่วมต้อนรับนายกฯ ทั้ง 4 จุด จุดละกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งขณะนี้พร้อม เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว โดยนายกฯ และ คณะจะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ใน วันที่ 14 ก.ค.ตลอดทั้งวัน ก่อนเดินทางไป จ.มหาสารคาม ในวันที่ 15 ก.ค.ต่อไป



ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทางจังหวัดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนจาก จ.บุรีรัมย์ และจ.นครราชสีมา สนธิกำลังกับ ตชด. นปพ. สันติบาล และกองปราบ เพื่อรักษาความปลอดภัยตามเส้นทาง สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว และจุดต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจไว้กว่า 1,700 นาย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่หาข่าวเชิงลึกของกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่จะออกมาเคลื่อนไหวระหว่างที่นายฯ ปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมด้วย

เปิดภารกิจกรม.ปุทั่ววันกษมัน

สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีนวันที่ 14 ก.ค.นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะขึ้นเครื่องบินแอมแบร์รี่ไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมกรเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ้มทอง และตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านนางสนธิทิพย์ นางรอง บ้านลิ้มทอง ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ดงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโครงการบัตรคืนเชื้อเกษตรกร เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และพบปะประชาชน พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ พบปะทัักทายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนที่มารอต้อนรับ

ฟังบรรยายสรุปข่าวหอมมะลิ

ในช่วงเย็นวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีนเดินทางต่อไปยังที่ทำการ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิ ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมพบปะประชาชน ก่อนเดินทางไปยังบึงกุย อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รับฟังภาพรวมแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบียง

เศรษฐกิจอาเซียน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 (เส้นทาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม-ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น) เยี่ยมชมจุดชมวิวนบนชั้น 4 อาคารแปดเหลี่ยม เปิดป้ายบึงกุย สะดืออีสาน พบปะมวลชน และชมนิทรรศการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

พบปะนิสิตนักศึกษามหาสารคาม

สำหรับวาระงานในวันที่ 15 ก.ค. ช่วงเช้า นายฯ และคณะเดินทางไปยังวัดพุทธมงคล ต.กันทรราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เข้าสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนได้ต้นโพธิ์ มีลักษณะคล้ายออกมาจากต้นโพธิ์ ก่อนเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมตึกสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตึกสิลา ในช่วงสายเดินทางไปยังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับฟังการบรรยายสรุปจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงการจัดการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของ จ.มหาสารคาม โดยนายฯ จะพบปะพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายที่โรงแรมตึกสิลา และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็น

นิวัฒน์ธำรงแจงบิดประมุขข้าว

วันเดียวกัน ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ขึ้นแจงถึงแผนระยะยาวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา อนุกรรมการระบายข้าวได้หารือและวางแนวทางการระบายข้าว โดยเปิดเสรีให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประมูล ทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก โดยจะประกาศที่ไออาร์ในวันที่ 15-16 ก.ค.นี้ โดยข้าวสารจะเปิดประมูลขายเดือนละ 2-3 ครั้ง คาดว่าน่าจะระบายข้าวได้ 5 แสนตัน ส่วนข้าวเปลือกคาดว่าจะระบายได้เดือนละ 4 แสนตัน ส่วนการระบายข้าวแบบการขายรัฐต่อรัฐยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอน ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้จะมีการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น อิหร่าน เพื่อขยายตลาด ส่วนประเทศที่มีใบสั่งซื้อก็จะไปเร่งรัดการส่งมอบและเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ เชื่อว่าจะมีตัวเลขปริมาณการสั่งซื้อและการระบาย

ข้าวออกไปต่างประเทศ

โต้แย้งจัดเก็บภาษีปี'56ทะลุเป้า

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวในรายการถึงการจัดเก็บรายได้ภาครัฐในปีงบประมาณ 2556 ว่า รัฐบาลมีเป้าหมายจัดเก็บรายได้เข้าประเทศจำนวน 2.1 ล้านล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณสามารถจัดเก็บรายได้จำนวน 1.6 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 8.2 หมื่นล้านบาท ช่วงที่เหลืออีก 3

เดือนนับจากนี้รัฐบาลต้องจัดเก็บรายได้ให้มากถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งมีโอกาสสูงที่รายได้ของประเทศจะเป็นไปตามเป้าหมาย แต่หากจัดเก็บรายได้ได้ 4.2 แสนล้านบาทก็เป็นไปตามเป้าหมาย และเนื่องจาก 9 เดือนแรกจัดเก็บภาษีได้ดี จึงคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บภาษีได้ 2.2 ล้านล้านบาท ในปีหน้าจะตั้งเป้าเพิ่มอีก 1.75 แสนล้านบาท

นายกิตติรัตน์กล่าวด้วยว่าในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลเสนอจัดท่างบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 2.52 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมายจัดเก็บรายได้มากถึง 2.75 ล้านล้านบาท เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท

'ก.เกษตรฯ-อ.ย.'ยันไม่พบสารตกค้าง

ในช่วงที่ 2 ของรายการ นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงข่าวที่ระบุว่าข้าวไทยปนเปื้อนสารพิษว่า จากการเข้าไปตรวจสอบข้าวในโรงสีไม่พบสารตกค้าง ยืนยันว่าข้าวเราคุณภาพเหนือมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยกรมวิชาการเกษตรและคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเก็บตัวอย่างสินค้าที่เตรียมส่งออกหรือที่ใช้บริโภคภายในประเทศและที่ขายในท้องตลาด ยืนยันได้ว่าทุกตัวอย่างทำซ้ำแล้วซ้ำอีกประมาณ 40 ยี่ห้อตัวเลขใกล้เคียงกัน จากการลงพื้นที่ตรวจโรงสียังพบว่าเป็นโรงสีที่ทันสมัย มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ คุณภาพข้าวที่ดูด้วยสายตาดูลักษณะปกติ ไม่จับเป็นกลุ่มก้อนหรือมีกลิ่นเหม็นของสารพิษ ตลอดเวลา 40 - 50 ปีที่ไทยค้าข้าวกับทั่วโลก เป็นตลาดค้าข้าวใหญ่ที่สุด เราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าข้าวไทยไม่มีคุณภาพเนื่องจากมีสารพิษตกค้างจากสารที่นำมาใช้รม

มั่นใจได้ข่าวทุกจุดปลอดภัย

ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวต่อว่า อย. ได้ตรวจในส่วนที่ใกล้ผู้บริโภคที่สุด เมื่อเกิดปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนการเก็บตัวอย่างข้าวบรรจุถุงที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้ารวมทั้งที่ปักขายด้วย และสินค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ผลิตออกมาเป็นข้าวถูกใจ ได้มีการเก็บข้าวมาตรวจสอบแล้วประมาณ 160 ตัวอย่าง ได้ผลออกมา 107 ตัวอย่าง ยังไม่พบปัญหาเรื่องสารตกค้างทั้งสารเมทิลโบรไมด์และฟอสฟีน ส่วนตัวอย่างข้าวที่เก็บมาอีก 50 ตัวอย่างอยู่ระหว่างตรวจสอบคาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล นอกจากนี้ยังตรวจสอบในเรื่องเชื้อราโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ซึ่งอย.ตรวจเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นระบบเฝ้าระวังอาหารของประเทศที่มีโครงการเก็บตัวอย่างปีหนึ่งประมาณ 8,000 - 10,000 ตัวอย่าง เรียกว่าเก็บอาหารทุกชนิดที่วางขายในท้องตลาด ดังนั้นมั่นใจได้ว่าข้าวถูกปลอดภัย

เปิดสายด่วนโทร.ถามคุณภาพข้าว

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่าส่วนข้าวถุงบางยี่ห้อที่ถูกระบุว่ามีการปนเปื้อนนั้น อยู่ใน 107 ตัวอย่างแรก เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมาได้พาผู้สื่อข่าวไปดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางที่ข้าวสารมาที่โรงงานบรรจุถุงจนกระทั่งออกมาเป็นถุง ยืนยันได้ว่าไม่เป็นความจริง เพราะกระบวนการตามขั้นตอนเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสังเกตลักษณะทั่วไปได้ เช่น ลักษณะถุง มีรอยฉีกขาดหรือไม่ เม็ดข้าวมีสีผิดปกติไปกว่าที่เคยบริโภคหรือมีการจับตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของความชื้นอาจมีเชื้อราต่างๆ นอกจากนี้ให้ดูที่ฉลากถึงวันเดือนปีที่ผลิต ทั้งนี้จะเข้มงวดมากขึ้น โดยจะเก็บตัวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในระยะ 3 เดือนเพื่อส่งตรวจ ผู้บริโภคสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่สายด่วน 1556

ยรรยงพาสื่อตรวจโรงสีข้าว

เวลา 09.30 น. นายชรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน นำทีมสื่อมวลชนขึ้นตอนกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงที่บริษัท ข้าวซี.พี. จำกัด

โรงงานข้าวนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลิตข้าวครบวงจรตั้งแต่การรับข้าวสารมาตรวจสอบคุณภาพ ถึงขั้นตอนบรรจุถุงเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

นายชรรยงกล่าวว่า ช่วงนี้มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับคุณภาพข้าวจึงเข้าตรวจสอบ ความจริงแล้วยังไม่มีกรณีไหนที่คนไทยหรือต่างชาติกินข้าวไทยแล้วตายหรือมีผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วโลก ทั้งโลกมีคนกินข้าวมากกว่า 3,700 ล้านคน ไทยยังถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เมื่อเกิดข่าวเรื่องความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพข้าวไทยย่อมมีผลกระทบต่อคนทุกระดับ เมื่อบอกว่าข้าวมีปัญหาทั้งข้าวตราฉัตรและข้าวเบญจรงค์ จึงต้องชี้แจงให้กระจ่าง มาดูถึงขั้นตอนการผลิตโดยโรงงานข้าวตราฉัตรถือเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน มีการแยกฝุ่นสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมออกหมด หลังการตรวจสอบจึงมั่นใจในคุณภาพข้าวตราฉัตรและเชื่อว่าผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพ

เรียกสุทธิพงษ์ถกปมโศตข้าว

“ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ เจ้าของรายการคนค้นคน ผู้โศตข้อความระบุว่าข้าวไทยมีปัญหาจะเดินทางมาหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

□ อ่านต่อหน้า 11

● ปลูก-กลาไหม □ ต่อจากหน้า 9

เพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาความเชื่อมั่นข้าวไทยที่อาจลดลง การเรียกคุยครั้งนี้เพื่อจุดเด่น ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะเรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากนี้จะดำเนินการพร้อมกับการโรดโชว์ในต่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับข้าวไทย” นายชรรยงกล่าว

ผู้ประกอบการข้าวถุงรวมตัวยืนยันฟ้อง

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร กล่าวว่า ข้าวตราฉัตรเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกผลกระทบด้านความเชื่อมั่น จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างรุนแรงและเด็ดขาดเพื่อยืนยันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทย แม้ขณะนี้คู่ค้าจะยังไม่มีการชะลอการซื้อข้าวตราฉัตร

แต่สอบถามเรื่องคุณภาพเข้ามามาก จึงทำหนังสือชี้แจงและเอกสารที่แสดงขั้นตอนการผลิตของข้าวตราฉัตรไปให้เพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า โดยเตรียมจัดงบประมาณ 30-50 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและโปรโมตข้าวไทยให้ทั่วโลกและผู้บริโภคเชื่อมั่นในการกินข้าวไทย “ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.นี้ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยในฐานะผู้เสียหายจะรวมตัวแถลงข่าวและอาจรวมตัวกันยื่นฟ้องผู้ที่เป็นต้นตอของข่าวทำลายความเชื่อมั่นของข้าวไทยอีกทางหนึ่ง” นายสุเมธกล่าว

ปชป.เปิดปมใหม่หลายเซ็นหญิงจีน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิจนุโลก พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าจากการติดตามตรวจสอบการระบายข้าวของรัฐบาลพลึงผิดปกติเพิ่มขึ้น ข้อมูลล่าสุดทราบว่ามีกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดรัฐบาลเปลี่ยนตัวเลขครื้อขายข้าวแบบจิงจูจีเป็นผู้หญิง เช่นชื่อในใบกำกับข้าวเป็นภาษาจีน และมอบใบดังกล่าวให้ผู้ซื้อข้าวไปรับข้าวจากโกดังของรัฐบาล จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นใคร เป็นตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศไหนถึงมาซื้อข้าวจากในโกดังรัฐบาล ถ้าไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจากต่างประเทศแล้วมีใบประกอบกิจการค้าข้าวหรือไม่ ทั้งนี้ในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 10.30 น. ตนและคณะจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อสาธิตวิธีหยอดข้าวลงหลุมให้ดูด้วย

องอาจขัดโต้โกหกสิทธิ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีที่น่ายวิรพษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เตือนรัฐบาลว่าหากดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไปจะเป็นอันตรายต่อการเงินการคลังของประเทศว่า แทนที่รัฐบาลจะรับฟังคำท้วงติงและข้อเสนอแนะ แต่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กลับยืนยันจะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อ พฤติกรรมนี้จะยิ่งอันตรายเพราะที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องราคารับจำนำข้าว จึงอยากฝากไปยังนายกรัฐมนตรีให้เดือนคนในกรม.รับฟังคำท้วงติงต่างๆ ด้วย อย่าปล่อยให้รองนายกฯ มีพฤติกรรมที่ไม่รับฟัง เพราะสิ่งที่พูดอาจจะ

ปรึกษาพรรค นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส. สุราษฎร์ธานี มีประชาชนร่วมฟังการปราศรัยจำนวนมาก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังเจอโรครุมเร้า คือ 1.รัฐบาลผีแตก เพราะโครงการรับจำนำข้าวกำลังถูกแฉ 2.รัฐบาลตั้งแตก เพราะฐานะการคลังของรัฐบาลกำลังอ่อนแอ และ 3.รัฐบาลพุ่งแตก เพราะกินไม่บันยะบันยังตั้งแต่หัวแถวไปจนถึงเมืองนอก แต่สัปดาห์นี้รัฐบาลกำลังเจอโรคใหม่คือโรคคลิปแตก ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน คือ 1.คนหน้าเหลี่ยม 2.คนหน้าห้อย เขาบาดเจ็บสาหัส กินถึงเข้าอย่างเดียวไม่พอสอง กินปุ๊บผมงพิษศตวรรษหมูเหลี่ยม และ 3.คนที่ปฏิเสธว่าเป็นคลิปปลอม แต่สุดท้ายหน้าแตก เพราะมีคนออกมายอมรับว่าเป็นคลิปจริง

ออกพรก.ล้างผิดถึงศาลธน.แน่

นายจรินทร์กล่าวต่อว่าต้องขอขอบคุณคลิปดังกล่าวเพราะช่วยให้คนไทยหูตาสว่างและเห็นธาตุแท้ของคน หญิง 1 ชาย 2 โดยเห็นความจริงชัดเจน 6 ข้อ คือ 1.พระสยามเทวาธิราชปกป้องคนไทยให้พ้นจากเงื้อมมือมารมีอยู่จริง 2. หญิง 1 ชาย 2 สมคบก่อการร้ายในไทย 3.ผู้มีอำนาจออกรัฐธรรมนูญลอยลวงลูกกำกับราชการแผ่นดินในไทย 4.ล้างลูกโยกย้ายแต่งตั้งทหารชั้นนายพล 5.รัฐบาลบริหารประเทศมา 2 ปี สะท้อนว่าเป็นรัฐบาลที่คนแรก เพราะเห็นได้ชัดเจนว่ามีแต่เรื่องฟุ้งเฟ้อที่เข้าสภา และพาที่กลับบ้าน และ 6.พิสูจน์ว่าปรับครม.ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนขี้ข้ากับม้าให้ให้ครอบครัวตัวเอง

“เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราชสีห์กับหนู แต่ต้องเจอกับอีกหลายด้านคือ 1.กองทัพจะเอาด้วยหรือไม่ 2.ความชอบโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งการออกพ.ร.ก.นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 184 ระบุว่าคนที่ออกพ.ร.ก.จะต้องเป็นคณะรัฐมนตรี และต้องเข้าเกณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนของประชาชน แต่เป็นเรื่องเร่งด่วนของครอบครัวนายกฯ ผมเชื่อว่าหากออกพ.ร.ก. ล้างผิดเมื่อไหร่ รับรองว่าเรื่อง

ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญล้านเปอร์เซ็นต์ ถึงเมื่อน.ส.ยังลี้ภัยจะดีกรรเชียงหนี แต่รับรองว่าขี้ขาม้าได้ตายเรียบ และเวลานั้น.ส.ยังลี้ภัยกำลังนอนกอดระเบิดเวลา 5 ลูก แต่ยังไม่ทันไรคลิประเบิดเสียก่อน และเขาเดินหน้าต่อหน้า วิธีการอาจจะเปลี่ยนแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยน คนไทยทั้งประเทศต้องรู้ทันรัฐบาล.ส.ยังลี้ภัยว่าเขาทำเพื่อใคร เพราะเรากินข้าวสุกเหมือนกัน ไม่ใช่กินข้าวหมา” นายจรินทร์กล่าว

มาร์คจะ'ปู-แม่'ตัวจริงล้มข้าว

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นกล่าวปราศรัยว่ามีกรกล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแผนล้มข้าว แต่คนล้มข้าวตัวจริงคือ น.ส. ยิ่งลักษณ์และพ.ต.ท.ทักษิณที่คิดนโยบายรับจำนำข้าวจนทำให้ประเทศไทยเจ๊ง ขาดทุนยับเยิน ข้าวล้นสต็อก ข้าวไทยเสียแชมป์การส่งออก และกำลังทำลายอนาคตข้าวไทย ส่วนกรณีที่มาชิกพรรคเพื่อไทยบอกให้พวกคนหยุดพูดเรื่องคลิปเสียงการสนทนาคล้าย พ.ต.ท.ทักษิณและพล.อ.ยุทธศักดิ์ สก็ประภา ดนยืนยันว่าจะไม่หยุดพูดจนกว่าคนชั่วร้ายจะหยุด เพราะสิ่งที่ปรากฏในคลิปถือเป็นความชั่วร้าย อยากถามว่าทสนทนาทั้งหมดมีเรื่องไหนที่เป็นห่วงเป็นใยความมั่นคงของประเทศบ้าง เพราะเนื้อหาที่ปรากฏมีแต่ผลประโยชน์ของพรรคพวกและตัวเองเท่านั้น แม้แต่เรื่องกฎหมายล้างผิดยังทำเพื่อตัวเอง ไม่มีสื่อแดงเลย เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลนี้กำลังเดินหน้าทำทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมาย ในวันที่ 16 ก.ค.เขาเรียกพวกตนไปรายงานตัวที่สน. ลุมพินี ซึ่งไม่ทราบว่าจะทำอะไร รู้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับเวทีปราศรัยที่สวนลุมพินี เราจะต่อสู้ตามกฎหมายเต็มที่

เตือนแม่่วระวังถูกหลอกมาติดคุก

“ครั้งนี้ได้รับรู้ว่าเรามีความคิดรวบรัด ตัดตอนกฎหมายล้างผิดอย่างไร การออกเป็นพ.ร.ก.จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ผมไม่เห็นว่าจะเร่งด่วนตรงไหน ยกเว้นพ.ต.ท.ทักษิณจะรีบตาย และขอให้ระวังพ.ต.ท.ทักษิณจะเดือดร้อน เนื่องจากกฎหมายจะมีผลทันที พ.ต.ท.ทักษิณคิดว่าจะพ้นผิดแล้วจึงกลับมาเมืองไทย พวกผมจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เมื่อศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญ พ.ต.ท.ทักษิณก็ยังมีความคิดอยู่ และต้องติดคุก เพราะหนีไม่ทัน ดังนั้นระวัง

เขาจะออกพ.ร.ก.หลอกมาให้ติดคุก” นายอภิสิทธิ์กล่าว

เทือกถล่มคลิปพยามศพ.เหล่าทัพ

จากนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปราศรัยว่ากรณีคลิปเสียงการสนทนาสร้างความเสียหายให้กับหลายบุคคล แสดงให้เห็นในสิ่งที่เขาคิดและกำลังจะดำเนินการเป็นอันตรายต่อประเทศไทย คนไทยจะได้ร่วมกันป้องกันความเสียหายที่บุคคลเหล่านี้คิดกันทำอันตรายในบ้านเมือง ในสาระระบุดังผู้นำเหล่าทัพของไทย แสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีผู้นำเหล่าทัพ และใช้ผู้นำเหล่าทัพเป็นเครื่องมือของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนไทย แต่ที่น่านอกที่สุดคือจะใช้สภากลาโหมและสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเครื่องมือออกพ.ร.ก.เพื่อให้พ.ต.ท.ทักษิณพ้นผิด กลับมาประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุก ตนเชื่อว่าผู้นำเหล่าทัพจะวางตัวลำบาก อยู่ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของคนไทยทั้งประเทศ และตนได้ติดตามว่าผู้นำเหล่าทัพจะแสดงจุดยืนอย่างไรต่อเนื้อหาที่ปรากฏคือใจที่ผ.ส.ส. ผบ.ทบ. และผบ.ทอ.แสดงท่าทีที่ประชาชนได้ยินแล้วอุ่นใจ เพราะต่างยืนยันชัดเจนว่ากองทัพไม่ใช่กระทรวงยุติธรรม ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่มีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย โดยผบ.ทบ.ระบุว่าหากพ.ต.ท.ทักษิณกลับประเทศไทยคงต้องไปเกลี้ยรับศาล แต่ท่านคงพูดได้แค่นี้ เพราะอย่างไรก็เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของรัฐบาล

จวกแม่่วระวังร้อนเป็นผีไม่มีศาล

“วันนี้รัฐบาลกำลังเดินทางลัด ข่มขืนจิตใจคนไทยในการตราพ.ร.ก.ล้างผิดเป็นการเฉพาะผ่านสภากลาโหม แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพ.ต.ท.ทักษิณต้องการดำเนินทุกวิถีทาง แสดงให้เห็นว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมาย โดยขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ผมสนใจมากที่ในคลิปนี้พ.ต.ท.ทักษิณใช้ให้รมช.กลาโหมไปเจรจากับป้าว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยจะยุติการเมืองและกลับมาจะไม่แก้แค้นใคร ผมไม่ได้ไปถามป้าแต่เชื่อว่าป้าไม่กลัวพ.ต.ท.ทักษิณแก้แค้น เพราะป้าไม่ได้ทำอะไรให้พ.ต.ท.ทักษิณแก้แค้น แต่พ.ต.ท.ทักษิณทำตัว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2556

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8263

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

Col.Inch: 262.24 Ad Value: 393,360

PRValue (x3): 1,180,080

คลิก: ๑๑๑

หัวข้อข่าว: โพลให้กำลังใจ'ปู'-กลาโหม'ป่าย'ปรับอีสาหรับนายฯหญิง

เอง ทำผิดกฎหมายไทย จนเป็นผีไม่มีศาล
เร่ร่อนระหกระเหินอยู่ต่างประเทศ วันนี้เสื้อ
แดงตาสว่างหรือยัง เพราะพ.ต.ท. ทักษิณตั้งใจ
สร้างเงื่อนไขต่อรองกับป่าทุกวิถีทาง และถึง
เวลาเขาก็จะทิ้งเสื้อแดงเพื่อให้อีกกลับมาอำนาจ
ผมขอเชิญชวนคนไทยลุกขึ้นปกป้องรักษา
กฎหมายไทยให้เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ และจะ
ไม่ยอมให้พ.ต.ท.ทักษิณเป็นมมนุษย์พิเศษอยู่
เหนือคนไทย" นายสุเทพกล่าว